





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังทั่วถึงเท่าเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผจก., newtv, pptv, INN)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เห็นความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ 143 แห่ง ประมาณ 3 แสนคน จำเป็นต้องดูแลกลุ่มเหล่านี้ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนไทยทุกคน จึงได้มอบนโยบายเรื่องนี้ให้ ปลัด สร. รับผิดชอบดำเนินการ ล่าสุด ปลัด สร. และปลัด ยธ. ได้มีการลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลบริการด้านสาธารณสุขบน Digital Health Platform ดูแลแบบไร้รอยต่อจากในเรือนจำจนถึงพื้นที่ชุมชน ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองกระทรวง ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่นบางแห่งระบุว่ายังไม่ได้รับเงินค่าบริการ และหลายแห่งจะยกเลิกเข้าร่วมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าปีนี้มีปัญหาเนื่องจากการเปลี่ยนกติกาจ่ายเงิน เดือน มี.ค.67 ที่ผ่านมา ดังนั้น ก่อนเดือน มี.ค.จะมีปัญหาเรื่องการส่งต่อ ซึ่งขณะนี้ สปสช.กำลังตรวจสอบข้อมูลและยังตรวจสอบไม่เสร็จ จึงต้องขอคงงบประมาณของคลินิกชุมชนอบอุ่นไว้ก่อนเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูล ขอให้มั่นใจว่างบฯ ไม่ได้มีปัญหา แต่ขอตรวจสอบก่อนว่าได้มีการส่งตัวไปยัง รพ.ขนาดใหญ่จริงหรือไม่ ขณะนี้ตรวจสอบไปแล้ว 60-70%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-ศ.นพ.อำนาจ กุศลนันท์ อธิบดีนายแพทย์สภา เผย วันนี้ (19 ก.ย.) เวลา 10.00 น. จะไปยื่นหนังสือที่ สธ. ถึงนายกฯ ผ่านทาง รมว.สร. ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศโดยด่วน 3 ประเด็น 1) งบประมาณค่ารักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่รัฐบาลจัดสรรให้ไม่เพียงพอ ต้องหาทางบริหารจัดการอื่นเช่นวิธีร่วมจ่าย 2) ปรับเปลี่ยนระบบสาธารณสุขของประเทศ มุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ ใช้งบประมาณจาก สปสช. กรมอนามัย สธ. สสส. ให้เป็นวาระแห่งชาติ ประชาชนไม่เจ็บป่วย ลดภาระงานของ รพ.ไปในตัว 3) แก้ปัญหาแพทย์ลาออกจากระบบ เพิ่มค่าตอบแทนให้แพทย์</p>	
<p>นโยบายยาเสพติด</p> <p>1. นโยบายยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., thebetter, thekey.news, thereporters, mcot, voicetv, newtv, INN)</p> <p>-น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุม กกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ระบุปัญหายาเสพติดจะต้องดูแลเป็นอย่างดีเพราะทำลายทั้งสุขภาพจิตและสร้างปัญหาครอบครัว ได้รับเสียงสะท้อนมาตลอดที่ลงพื้นที่หลายจังหวัด เป็น 1 ใน 10 นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในทันที สำหรับพื้นที่โมเดลอย่าง อ.ธวัชบุรีโมเดล จ.ร้อยเอ็ด และท่าวังผาโมเดล จ.น่าน เป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ผลมาก รวมทั้งประสบความสำเร็จใน 25 จังหวัด ดังนั้นจะมีการขับเคลื่อนต่อไปนำบทเรียนมาทำต่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. พ.ร.บ.กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิญชวนประชาชน รัฐวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกร ให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ถึง 30 ก.ย.นี้</p> <p>สาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีมาตรการในการควบคุม กำกับและดูแลการนำกัญชาและกัญชงไปใช้ในทางที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนากัญชาและกัญชงเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด รวมทั้งกำหนดให้มีระบบคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการควบคุมและส่งเสริมการใช้กัญชาและกัญชง จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ. นี้</p>	
<p>นโยบาย IGNITE</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจมนุษย์เงินเดือน</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาฯ ออย. เปิดงานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร FDA Communication ภายใต้ธีมงาน IGNITE Thai FDA: Our spark can start a great movement เพื่อขานรับนโยบาย IGNITE Thailand อาทิ การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคและเสริมสร้างเศรษฐกิจ พร้อมเดินทางสานสัมพันธ์นานาชาติประเทศทั่วโลก เสริมความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อก. เชิญชวนผู้พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของ อก. (GPO Ignite Program ปี 3) ร่วมกันผลักดันผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์ โดยส่งผลงานนวัตกรรมตามกรอบโครงการเข้าประกวดในโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ และโครงการสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ (GPO Ignite program x MOPH) โดยไม่จำกัดอายุ สมัครได้ทั้งภาครัฐและเอกชน รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 15 ต.ค. 67 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองกิจการโครงการพิเศษ อก. โทร. 0 2203 8112</p>	
<p>ขับเคลื่อนแผนควบคุมแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.อดิสรณ์ วรรณณะศักดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเครื่องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ชนิดพยานหลักฐาน (Evidential Breath Analyzers) และมอบหมายให้ สมอ. ประสานความร่วมมือกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออย. และกรมควบคุมโรค ทบทวนรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานในส่วนเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจชนิดตรวจคัดกรอง (Screening) เพื่อให้สถานประกอบการนำเครื่องวัดฯ ไปใช้ประเมินอาการเมเินมาของนักท่องเที่ยว/ประชาชน โดยการตรวจเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างมีมาตรฐาน</p>	
<p>ขยายเวลาขึ้นทะเบียนคนพิการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, isranews)</p> <p>-นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. เผย ครม. มีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคนพิการเป็นกลุ่มแรกรายละ 10,000 บาท เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง จึงได้ขยายเวลาการลงทะเบียนให้กับคนพิการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนรวมถึงคนพิการที่บัตรหมดอายุมาต่ออายุบัตรไปจนถึงวันที่ 3 ต.ค.67 โดย พม. ได้ร่วมมือกับ สธ. ขึ้นทะเบียนออกบัตรประจำตัวคนพิการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถไปที่ รพศ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นวันสต็อปเซอร์วิส</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สถานการณ์อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, thebagnkokinsight, thailandplus, unitynews)</p> <p>-นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผู้ตรวจฯ เขต 8 เป็นประธานการประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับ กสทช. สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำขณะนี้เป็นการสำคัญที่หน่วยงานรัฐต้องร่วมกันบูรณาการดูแลช่วยเหลือประชาชน ปลัด สธ. มอบหมายให้มีการประชุมศูนย์ PHEOC ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 8-18 ก.ย.67 มีน้ำท่วม 9 จังหวัด เสียชีวิต 19 ราย โดยได้วางมาตรการรองรับ 3 ส่วน จังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย คือ เชียงราย ให้เฝ้าระวังโรคระบาดจากน้ำท่วมและออกคำแนะนำประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ตรวจสอบน้ำกินน้ำใช้ของประชาชน, จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ ให้ดูแลประชาชนในชุมชนและศูนย์พักพิง วางระบบป้องกันโรคระบาดในศูนย์พักพิง ป้องกันสถานบริการไม่ให้ได้รับผลกระทบ และประเมินความต้องการสิ่งสนับสนุน และจังหวัดที่รอรับน้ำต่อไปหรือมีความเสี่ยง คือกลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ มุกดาหาร นครพนม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และกลุ่มรับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน ทั้งภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประเมินความเสี่ยงสถานบริการ สํารวจกลุ่มเปราะบาง เตรียมแผนการเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย มอบหมาย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ ระดับทีม SEHRT ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับทีม SEHRT ส่วนกลาง ลงพื้นที่ปฏิบัติการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน พร้อมทั้งสื่อสารให้คำแนะนำการดูแลสุขอนามัยแก่ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพในพื้นที่ จ.หนองคาย หลังพบสถานการณ์แม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกหนักติดต่อกัน มี 5 อำเภอได้รับผลกระทบ ได้แก่ อ.สังขม อ.ศรีเชียงใหม่ อ.ท่าบ่อ อ.เมือง อ.รัตนวาปี มีหน่วยงานสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 12 แห่ง ทางพื้นที่ได้ดำเนินการเปิดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัย 12 แห่ง พร้อมแนะประชาชนดูแลสุขภาพที่ดีในช่วงน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ 77kaoded</p> <p>-นพ.จุมภฏ พรหมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ และทีม MCATT ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ มอบถุงยังชีพและยารักษาโรคให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ให้คำแนะนำการจัดการความเครียดเบื้องต้น และให้กำลังใจเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวล</p>	
<p>รางวัลเลิศรัฐ กพร. ประจำปี 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (บ้านเมือง, hfocus, mcot, thailandplus, ryt9, newswit, thaitodaynews)</p> <p>-กรม สบส. รับ 2 รางวัลเลิศรัฐ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประจำปี 2567 ได้แก่ 1) หมวดที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) หมวดที่ 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม</p> <p>-กรมอนามัย รับ 2 รางวัลเลิศรัฐ 1) เกียรติยศเลิศรัฐ 2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ-GSTDA รับรางวัลเลิศรัฐ จากผลงานแอปพลิเคชัน “Life Dee” ด้านการบริการภาครัฐระดับดี ประเภทนวัตกรรมบริการ</p> <p>-กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 2 ผลงาน 1) ระดับดีเด่น เรื่อง การบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) 2) ระดับดี เรื่อง Smog-Epinorth ระบบการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน</p> <p>-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับ 2 รางวัลเลิศรัฐ ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับดีเด่น และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดี ผลงาน “นวัตกรรมชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟีสำหรับตรวจพาราควอตตกค้างในผลและผลไม้”</p> <p>-อย. รับรางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล 1) รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ 2) รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า</p>	
<p>วันเยาวชนแห่งชาติของไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาฯ อย. กล่าวว่า 20 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติของไทย เน้นย้ำเยาวชนภาคภูมิใจในตัวเอง และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สังคมปัจจุบันมีมาตรฐานความงามที่หลากหลายตามเชื้อชาติและสีผิว มีการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ไม่จำเป็นต้องหาผลิตภัณฑ์/วิธีการใดทำให้ผิวขาว ควรให้ความสำคัญกับการดูแลผิวให้สุขภาพดีด้วยวิธีปลอดภัย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีฉลากภาษาไทย มีเลขที่ใบรับจดทะเบียน อย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง</p>	
<p>มะเร็งต่อมน้ำเหลือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thaipbs)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งต่อมน้ำเหลือง พบได้บ่อยลำดับที่ 5 ในคนไทย พบได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอวัยวะ ตั้งแต่รักแร้ คอ ขาหนีบ ตามข้อพับ ในช่องอก-ช่องท้อง เกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ลิมโฟอิด (lymphoid) โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การติดเชื้อไวรัส HIV HCV และ EBV การติดเชื้อแบคทีเรีย ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ จากการได้รับยา สารเคมีที่มีสารก่อมะเร็ง พันธุกรรม ส่วนสัญญาณเตือน คือ คลำได้ต่อมน้ำเหลืองโตหรือเป็นก้อนบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น คอ ไตรักแร้ ขาหนีบ แน่นหน้าอก อากาศหายใจลำบาก ปวดแน่นท้อง ท้องอืด ปวดศีรษะ อากาศใช้ที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ เหงื่อออกตอนกลางคืน น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเบื่ออาหารผิดปกติ และ หนักันสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากตรวจพบเร็วสามารถรักษาหายขาดได้</p>	
<p>ห่วงปัญหาทุพโภชนาการเด็ก 3 จว.ชายแดนใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, hfocus, lokwannee, headtopics, 77kaoded)</p> <p>-สสส. ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. อบจ.ปัตตานี สปสช.เขต 12 สงขลา และภาคีเครือข่าย จัดเวที Policy Forum ขับเคลื่อนและยกระดับระบบอาหารเพื่อสุขภาพะตลอดห่วงโซ่ใน จ.สงขลา และ 3 จว.ชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ซึ่ง กำลังเผชิญปัญหาทุพโภชนาการเด็กและเยาวชนจำนวนกว่า 4 หมื่นคน ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาคือ อย่างเร่งด่วน 3 เรื่อง 1) สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน 2) สร้างระบบอาหารปลอดภัย จ.ปัตตานี 3) แก้ปัญหาโภชนาการในกลุ่มเด็ก เล็ก วัยเรียน และกลุ่มเปราะบาง จ.ปัตตานี</p>	
<p>ตำแหน่งนักสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-ก.พ.ส่งหนังสือตอบกลับชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ เรื่องการเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งนักสาธารณสุข ระบุ นักวิชาการสาธารณสุขที่เปลี่ยนตำแหน่งเป็น “นักสาธารณสุข” หากจะเลื่อนสูงขึ้นสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งนักสาธารณสุขได้ตั้งแต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่วนกรณีประกาศแนวทาง-หลักเกณฑ์-เงื่อนไขรองรับเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ของตำแหน่งประเภททั่วไป หรือเจ้าพนักงานที่มีใบประกอบฯ ยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม 3 ข้อจาก สธ.</p>	
<p>แนะนำ รพช. ให้คุณค่าหมอ GP</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โปสเตอร์ระบบสาธารณสุขไทยให้คุณค่ากับแพทย์เฉพาะทางค่อนข้างมาก ขณะที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) ไม่ได้ถูกส่งเสริมหรือให้คุณค่า ทำให้แพทย์ที่จบใหม่ เมื่อใช้ทุนครบ 3 ปี จึงหนีไปเรียนต่อเฉพาะทางเกือบทุกคน ฉะนั้นควรมีการให้ความสำคัญกับระบบแพทย์ GP ผ่านการผลิต และส่งเสริมให้เก่ง ให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอ จะสามารถทำให้ระบบบัตรทองเกิดความยั่งยืนได้ด้วย คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี ในการทำแผนพัฒนา รพช. ทั้งด้านกำลังคน อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วิชาการ ตลอดจนการวางระบบรากฐานการผลิตแพทย์ใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แพทย์อยู่ในระบบมากขึ้น ทั้งนี้ หากมีการสนับสนุนการแพทย์ปฐมภูมิ และเปลี่ยนระบบการแพทย์ของประเทศได้ มองว่าจะทำให้ประเทศก้าวพ้นการเป็นระบบสุขภาพราคาแพงได้</p>	
<p>คืบหน้าแพทย์รับจ๊อบ รพ.เอกชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews</p> <p>-นายณพพร บุญโชติตระกูล ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา เผย ตามแผนจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ แต่ต้นสังกัดแพทย์กำลังตรวจสอบ จึงรอก่อน แล้วจะเข้าไปสัมภาษณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ มีข้อเสนอเห็นควรให้ รพ.ยะลา ประกาศรายชื่อบุคคลผู้รับเงินพิเศษดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ และชี้ช่องให้กับ รพ.ยะลา หากบุคคลผู้รับเงินพิเศษไม่ดำเนินการตามที่ได้ระบุ จะได้รับสัญญาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นกรณีที่เกิดขึ้น</p>	